

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. พิธีเปิดโครงการ “สุขข้ามภพ... จบที่เจรจา... แก้ไขเยียวยา... ก้าวผ่านกาลเวลา... นำพาสุขใจ”

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “สุขข้ามภพ... จบที่เจรจา... แก้ไขเยียวยา... ก้าวผ่านกาลเวลา... นำพาสุขใจ” และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ และกระบวนการไกล่เกลี่ยเพื่อเยียวยาตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs)” ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตราชู ชั้น ๖ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

๒. การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้านส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยมีนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางภริมา ศรีประเสริฐ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

๓. การประชุมและลงพื้นที่เพื่อพบปะชุมชนและสำรวจสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่เพื่อพบปะชุมชนและสำรวจสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับ Ms. Cynthia Veliko ผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Dr. Sarah Taylor เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย Mrs. Helene Budliger Artieda เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย Mr. Åström Gröndahl เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย Mr. Phil Robertson รองผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชีย องค์กรฮิวแมนไรตส์ วอทช์ Mr. Renaud Meyer ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) และ ดร.ฐิติพล ภัคดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ อำเภอเมืองในจังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ ได้ร่วมรับฟังปัญหาจากชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตที่ดินราชพัสดุ ณ ชุมชนบ้านมั่นคง

วัตถุประสงค์ โดยได้ให้คำแนะนำในเรื่องการออกแบบบ้านที่อยู่อาศัยและการวางผังชุมชนเพื่อสามารถขอเอกสารรับรองการใช้ที่ดินราชพัสดุตามกฎหมายที่กำหนด

๔. ข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อแนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อแนบท้ายตามคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๓ เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งข้าราชการและพนักงานราชการซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕. ข้อเสนอชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) อุลิศ ดิษฐปราณีต เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายมหาชน ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักกฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป